

## รายละเอียดข้อมูลประชาสัมพันธ์

**\*ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งสำหรับผู้สิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่ง\***

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนฯ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาคำสั่งและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนซึ่งทางราชการออกให้ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านถ้าได้นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านถ้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”

### **\*แจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง\***

“หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑ / ๓)ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านถ้าหรือหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านถ้า โดยสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อได้ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านถ้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”

### **\*แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง\***

“หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เนื่องจาก

- (๑) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
- (๒) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
- (๓) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
- (๔) เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมีได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
- (๕) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
- (๖) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามแบบ ส.ส. ๑ / ๘ หรือทำเป็นหนังสือ ยื่นต่อนาย

อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งด้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒) หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ตำบลบ้านถ้าสามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านถ้า ได้รอบแรก ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และรอบที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านถ้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา